
Fundargerð 4. fundar, starfshóps um mótun framtíðarstefnu um notkun St. Jósefsspítala. 
 
Ár 2017, mánudaginn 14. ágúst, kl. 16:30 kom starfshópur um mótun framtíðarstefnu um notkun St. 
Jósefsspítala. Starfshópurinn var skipaður af bæjarráði þann 29. júní s.l. með erindisbréfi þar sem fram 
kemur að „meginverkefni starfshópsins er að móta framtíðarstefnu um notkun St. Jósefsspítala þar 
sem gengið skal út frá því að í húsinu verði rekin almannaþjónusta.“ 
 
Guðrún Berta Daníelsdóttir, Karl Guðmundsson, Sigríður Björk Jónsdóttir og Elva Dögg Ásudóttir 
Kristinsdóttir eru mætt ásamt starfsmanni og verkefnastjóra hópsins Sigríði Kristinsdóttur sem ritar 
fundargerð. 
 
Farið yfir heimsókn til Ísafjarðar. Samdómaálit aðila að var fróðleg og gagnleg. 
 
Ákveðið að hafa opið hús fyrir almenning 2. september n.k. á milli kl. 14:00 til 16:00. 
 
Ákveðið að hittast kl. 16:30 fimmtudaginn 31. ágúst n.k. til að fara yfir húsnæðið fyrir opna húsið. 
 
Næsti fundur starfshópsins verður miðvikudaginn 23. ágúst n.k. kl. 16:30. 
 
  
Fundi slitið kl. 17:45 


